

## แนวทางการจัดการองค์ความรู้ของกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.) เห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อัพเดทองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ รวมทั้งทบทวนองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความรู้และสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการนำเสนอการจัดการองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงติดตามการจัดการความรู้เป็นประจำ ในการประชุมกองประจำเดือนของ กศป. โดยมีแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายใน และ/หรือ หน่วยงานภายนอก ในหัวข้อที่เป็นความรู้ที่จำเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานของการทำงาน หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. สื่อสารความรู้ที่เป็นประโยชน์เป็นประจำผ่านการประชุมกองประจำเดือน หรือผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ ไลน์กลุ่ม Facebook และเว็บไซต์

ทั้งนี้ ขอให้ ผอ.ส่วน/หัวหน้าฝ่าย ทราบ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ และถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป



12 มิถ 66

(นางสาวทริศญา สระสม)

ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

แผนปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ของ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หลักฐาน/เอกสาร (ตัวอย่าง)
		ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ษ. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๖		
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอก กศป.	ครั้งที่ ๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน กศป. เรื่องการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยสต็อก ภายหลังการเข้ามาตรึงจำกัดการส่งออก Export Restriction	↕												ภาพการจัดบรรยาย/ข้อมูล
	ครั้งที่ ๒ โครงการอบรม เรื่องนโยบายการค้าและกฎระเบียบการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO			↕										ส่วนองค์การการค้าโลกและพหุภาคี
	ครั้งที่ ๓ โครงการอบรม เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้การจัดทำความตกลงการค้าเสรีของไทย			↕										ส่วนเศรษฐกิจและการค้าเสรี



